

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 5893 - THỨ HAI NGÀY 9/8/2021 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH

Yêu cầu thực hiện nghiêm, đầy đủ những nội dung chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch

Ngày 8/8, UBND tỉnh có công văn hỏa tốc gửi các sở, ngành, địa phương, đoàn thể cấp tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ những nội dung chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo UBND tỉnh, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh những ngày vừa qua rất phức tạp, xuất hiện nhiều ca bệnh, đặc biệt là chùm ca bệnh mới trên địa bàn xã Trạm Hành, TP Đà Lạt, nên nguy cơ rất cao dịch bệnh bùng phát trên diện rộng nếu

chúng ta không thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, trách nhiệm và quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như những nội dung đã chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đảm bảo phù hợp với diễn biến mới của dịch bệnh.

Trước tình hình đó, vào lúc 19 giờ ngày 7/8, UBND tỉnh đã tổ chức họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 để nghe báo cáo và tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới. Các đồng chí:

Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự, chỉ đạo tại buổi làm việc.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Y tế báo cáo; ý kiến của Chủ tịch UBND các huyện: Đạ Huoai, Đức Trọng, Đơn Dương, TP Đà Lạt, Bảo Lộc và giám đốc một số sở, ngành tham dự;...

XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Đảng và Chính phủ lúc nào cũng chú ý đến đồng bào vùng cao và càng ngày càng hết sức chú ý giúp đỡ đồng bào nhiều hơn nữa”

HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP, NXB. CHÍNH TRỊ QUỐC GIA, TẬP 12, TR 199

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 6

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đợt 6, bắt đầu thực hiện từ ngày 8-15/8. Năm trong Chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 năm 2021 - 2022, đợt này, Lâm Đồng được Bộ Y tế phân bổ 14.900 liều vắc xin phòng COVID-19

Đối tượng tiêm vắc xin đợt 6 là: Người cung cấp dịch vụ thiết yếu như chợ, siêu thị, giao hàng, shipper, giao thông, vận tải, dịch vụ điện, nước (số còn lại); người công tác ở các cơ quan hành chính tiếp xúc với nhiều người; cán bộ, nhân viên, người lao động tại các công ty trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Công tác tổ chức theo hình thức chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động trên địa bàn toàn tỉnh. Được biết, tổng số đăng ký tiêm vắc xin là 21.590 người, dự kiến đợt 6 tiêm cho 16.663 người thuộc các đối tượng trên. **AN NHIÊN**

HOA THẨM CAO NGUYÊN

Những nỗ lực của nữ tổ trưởng môi trường đô thị

“Luôn tận tâm và nỗ lực vì công việc, chị Trần Thị Hồng Thương - Tổ trưởng sản xuất Tổ 1 - Đội Môi trường đô thị thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt là một trong ba cá nhân của tỉnh Lâm Đồng vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.

TRANG 5

Tận tâm vì nghĩa đồng bào



Tình nguyện viên Lâm Đồng hỗ trợ khu cách ly tỉnh Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Tuấn Anh

TRANG 4

ĐẠ HUOAI: Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền

Những năm qua, huyện Đạ Huoai luôn chú trọng công tác dân vận chính quyền, nhất là việc cải cách thủ tục hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở; lễ lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chủ động giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân, ổn định đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người dân.

TRANG 2

ĐAM RÔNG: Phát huy vai trò của hội, đoàn thể trong chống dịch

TRANG 4

KINH TẾ

Lâm Hà: Vững bước cùng nông thôn mới

TRANG 3

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Đạ Tẻh: Tăng cường đấu tranh trên không gian mạng

TRANG 6

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

TRANG 7

ĐẠ HUOAI: Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết năm 2021 của Huyện ủy, HĐND huyện và các chương trình, kế hoạch của UBND huyện. Triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời vận động, khuyến cáo người dân thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

Trong việc chuyển đổi cây trồng, huyện Đạ Huoai đã chuyển đổi, cải tạo 142 ha (136 ha sầu riêng, 6 ha cây trồng khác), thực hiện kế hoạch hỗ trợ VietGAP, xây dựng chuỗi giá trị, kế hoạch sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Đến nay, toàn huyện có 3.579 ha sầu riêng, măng cụt, điều, dâu tằm sử dụng công nghệ cao và thâm canh chăm sóc.

Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với các ban, ngành đề tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của bia, rượu, an toàn giao thông đường bộ, phòng, chống cháy nổ, quản lý sử dụng pháo theo nghị định của Chính phủ đến cán bộ, đảng viên và người dân. UBND huyện đã xây dựng kế hoạch Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025, hướng dẫn các xã phấn đấu nâng cao các tiêu chí trong năm 2021. Phân bổ nguồn vốn xây dựng NTM cho các xã năm 2021 với tổng kinh phí là 15 tỷ đồng cho 13 hạng mục công trình.

Những năm qua, huyện Đạ Huoai luôn chú trọng công tác dân vận chính quyền, nhất là việc cải cách thủ tục hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở; lễ lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chủ động giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân, ổn định đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người dân.



Lãnh đạo huyện Đạ Huoai thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát xóm cách ly Đạ Gối, xã Đạ Oai.

Thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế; Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch, văn bản lãnh, chỉ đạo để chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chú trọng phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế, các xã, thị trấn phải tiến hành rà soát, truy vết các trường hợp đi, về từ vùng dịch để thực hiện cách ly

theo quy định. Thành lập, duy trì và hỗ trợ hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát chặt chẽ.

Bên cạnh đó, việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC) từng bước nâng cao mức độ hài lòng đối với kết quả giải quyết hồ sơ. Việc niêm yết công khai các danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã được thực hiện kịp thời, đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của huyện và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đối với 492 TTHC. Kịp thời tích hợp các TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về quy định TTHC đối với 492 TTHC.

Công tác tiếp dân được duy trì nền nếp, thường xuyên và đảm bảo đúng quy định của pháp luật, trong 6 tháng đã tiếp 79 lượt công dân kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận 47 đơn (trong đó: khiếu nại 7 đơn, 5 đơn tố cáo, 35 đơn kiến nghị, phản ánh). Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện là 25 đơn, kết quả đã giải quyết 21 đơn, 4 đơn còn lại các ban, ngành chức năng đang tiếp tục giải quyết. Thực hiện 5 cuộc thanh tra, đã ban hành 3 kết luận thanh tra, 2 cuộc thanh tra đang tiến hành; qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi hơn 60 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước do sai phạm.

Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản lãnh, chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua tổ chức thực hiện, các cấp, các ngành và Nhân dân trong huyện đã hưởng ứng tích cực, cử tri đi bầu cử đạt 99,97 %, cuộc bầu cử tại địa phương diễn ra dân chủ, đúng luật, bầu đúng, bầu đủ, không có đơn vị nào phải bầu bổ sung.

Đồng chí Nguyễn Quốc Phi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đạ Huoai cho biết: Huyện Đạ Huoai xác định, để nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: về thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách tài chính công, xóa bỏ các thủ tục phiền hà, thái độ quan liêu... , nâng cao trách nhiệm giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Các thủ tục hành chính được công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị và trên trang thông tin điện tử của huyện. Đến nay, công tác cải cách TTHC của huyện đạt nhiều kết quả tích cực. Việc kiểm soát TTHC đi vào ổn định, đã khắc phục được những bất cập, chùng chèo trong các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục. Cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông" trong các cơ quan, đơn vị của huyện đã phát huy được hiệu quả.

ĐỨC TỬ

Yêu cầu thực hiện nghiêm, đầy đủ...

TIẾP TRANG 1

... tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp có ý kiến và chỉ đạo như sau:

UBND tỉnh đánh giá cao Sở Y tế, UBND TP Đà Lạt, một số địa phương và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đã bình tĩnh, tự tin, chủ động triển khai kịp thời, quyết liệt, nhanh chóng tiếp cận thông tin, thực hiện truy vết, khoanh vùng dịch tễ và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Để chủ động tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, nhanh chóng ổn định tình hình, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố:

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời, đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả những nội dung chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19; trong đó, lưu ý:

Phải quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, kỹ lưỡng những nội dung chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo; đặc biệt là Chỉ thị số 10 ngày 2/8/2021 của Tỉnh ủy, Văn bản số 5234 ngày 23/7/2021 và Kế hoạch số 5488 ngày 3/8/2021 của UBND tỉnh để đối chiếu, rà soát, vận dụng linh hoạt, đồng bộ những biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 mà sở, ban, ngành, địa phương mình phải thực hiện, phù hợp với diễn biến tình hình, sát với yêu cầu thực tế và thực sự hiệu quả.

Thực hiện nghiêm việc một đầu mối chỉ huy phòng chống dịch thống nhất, đồng bộ; tuyệt đối không được tự ý, tùy tiện trong chỉ đạo mà

chưa có ý kiến thống nhất của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh giao Sở Y tế tiếp tục tăng cường phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm soát nhiễm khuẩn trong các khu cách ly, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly hoặc lây từ khu cách ly ra cộng đồng; đặc biệt, trong tình hình hiện nay, số lượng người cách ly tập trung tăng cao.

Hướng dẫn thống nhất cách xử lý với những bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt... tại cộng đồng, đảm bảo nguy cơ thấp nhất lây lan dịch bệnh COVID-19 từ nhóm đối tượng này; hướng dẫn, quản lý các phòng khám tư nhân, nhất là các phòng khám có khám bệnh về hô hấp để kịp thời phòng tránh, phát hiện và hạn chế thấp nhất lây lan dịch bệnh COVID-19.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thành phố khẩn trương kiểm tra, rà soát và ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầy mạnh sản xuất, kinh doanh các mặt hàng xuất khẩu, mặt hàng thiết yếu; đồng thời, yêu cầu toàn bộ các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh ở trong và ngoài các khu, cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm "3 tại chỗ" hoặc phương án tối ưu trong đảm bảo sản xuất, kinh doanh nhưng phải phòng dịch tuyệt đối, nếu không chấp hành thì dừng ngay việc sản xuất (không có ngoại lệ) để đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Quốc lộ 20 trên địa bàn huyện Đạ Huoai (tại thị trấn Đạ M'ri) để kiểm soát việc đăng ký danh sách lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa trước khi đi ra khỏi tỉnh; giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành lập và vận hành chốt kiểm soát này, điều phối lực lượng công an, quân đội tại các huyện Bảo Lâm, Di Linh, TP Bảo Lộc thực hiện nhiệm vụ tại chốt (không điều chuyển lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát đèo Chuối, huyện Đạ Huoai).

Thành lập 1 "Khu cách ly 24 giờ" trên địa bàn huyện Đạ Huoai để thu dung những bệnh nhân được xuất viện sau điều trị COVID-19 tại các tỉnh, thành phố vùng dịch trở về địa phương; trong vòng 24 giờ khi có kết quả xét nghiệm PCR âm tính, chuyển về cách ly tại nhà theo quy định; giao UBND huyện Đạ Huoai chủ trì (có thể huy động thêm lực lượng của huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên) để duy trì hoạt động và quản lý tại khu cách ly nêu trên; đồng thời, thông báo UBND các huyện, thành phố có bệnh nhân để chuẩn bị tiếp nhận.

Đối với UBND các huyện, thành phố, tiếp tục tăng cường huy động và phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của hệ thống chính trị cơ sở, Tổ COVID-19 cộng đồng, công đồng dân cư trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch (nhất là thông tin kịp thời các trường hợp về từ vùng dịch hoặc nghi nhiễm COVID-19) để mọi người dân thực sự là một chiến sĩ trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Khuyến cáo người dân khi có biểu hiện ho, sốt thì điện báo đến cơ sở y tế, cán bộ y tế cơ sở để đến khám hoặc có biện pháp hỗ trợ phù hợp; lưu ý: không tự ý đến cơ sở y tế của Nhà nước hoặc cơ sở y tế tư nhân để khám nhằm phòng tránh dịch bệnh có thể lây lan.

Phối hợp với UBND huyện Đạ Huoai đón các trường hợp chữa bệnh về địa phương để theo dõi, chỉ đạo việc cách ly đảm bảo theo quy định; Rà soát toàn bộ các đường mòn, lối mở, các vị trí mà người ở tỉnh khác có thể đi vào địa bàn để huy động lực lượng và Nhân dân tham gia công tác ngăn chặn, phối hợp xử lý. Tuyệt đối không để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thăm hỏi, tiếp xúc với F0, F1; hạn chế tối đa tiếp xúc giữa người với người và đảm bảo thực hiện "5K" theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Quản lý chặt chẽ các chợ truyền thống; chuẩn bị ngay phương án phát phiếu cho người dân đi chợ ngày chẵn/lẻ khi có chỉ đạo của UBND tỉnh nếu tình hình phức tạp.

Riêng UBND TP Đà Lạt cần tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Xuân Trường và Trạm Hành theo quy định; khẩn trương, thần tốc truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19 để thực hiện cách ly y tế, hạn chế thấp nhất lây lan.

Đồng thời, căn cứ diễn biến thực tế, chủ động thực hiện hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, giúp nhanh chóng ổn định tình hình.

G.THÀNH

Lâm Hà: Vững bước cùng nông thôn mới

Những khó khăn ban đầu

Huyện Lâm Hà có diện tích tự nhiên 93.023 ha và dân số hiện nay gần 39 ngàn hộ với hơn 145 ngàn nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 25,3%. Hơn 10 năm trước, khi bước vào triển khai chương trình xây dựng NTM, Lâm Hà có nhiều khó khăn: địa bàn rộng, địa hình đồi núi, chia cắt; nhiều khu vực dân cư không tập trung; hạ tầng nông thôn trên địa bàn còn thiếu đồng bộ; trình độ dân trí không đồng đều; thu nhập chính của người dân nông thôn trong huyện dựa vào nông nghiệp là chủ yếu... Đặc biệt, khi đi vào triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, một số cán bộ cơ sở còn lúng túng và không ít hộ dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

Chính vì vậy, Huyện ủy Lâm Hà đã chỉ đạo Khôi Dân vận, Mặt trận, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ chủ trương cũng như mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Đồng thời, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cũng đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có sự tham gia tích cực của Mặt trận và các đoàn thể, sự tham mưu của các cơ quan chuyên môn để triển khai xây dựng NTM trên địa bàn.

Từ một địa phương có xuất phát điểm thấp, qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay huyện Lâm Hà đã đạt được nhiều

Sau hơn 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn Lâm Hà đã có nhiều khởi sắc, mọi mặt đời sống của người dân đã được nâng lên, các công trình dân sinh không ngừng được đầu tư xây dựng, hạ tầng nông thôn khang trang, sạch đẹp. Những kết quả đó ghi nhận cả một quá trình nỗ lực cố gắng, chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lâm Hà.



Diện mạo nông thôn mới đã khởi sắc rõ nét ở Lâm Hà.

kết quả nổi bật. Kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, kết cấu hạ tầng thiết yếu được tăng cường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực; các hình thức tổ chức sản xuất được đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; hệ thống chính trị được củng cố; an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các khu dân cư NTM ngày càng khởi sắc, tạo

nên sức sống mới, diện mạo mới cho huyện Lâm Hà. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của Lâm Hà trong hơn 10 năm qua khá ổn định, bình quân đạt 9 - 10%/năm. Năm 2010 thu nhập bình quân đầu người ở Lâm Hà chỉ là 19,71 triệu đồng/người/năm, đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm. Năm 2020, tổng thu ngân sách toàn huyện đạt 213,130 tỷ đồng, tăng 130,8% so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn 1,61%.

Huy động sức dân

Trong quá trình xây dựng NTM, công tác dân vận được Lâm Hà đặc biệt quan tâm, từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết, hưởng ứng của người dân và cán bộ, công nhân, viên chức trên địa bàn về chương trình xây dựng NTM. Theo thống kê của UBND huyện Lâm Hà, trong 10 năm qua, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã đóng góp trên 88.600 ngày công, hơn 261 tỷ đồng, hiến trên 15.000 m² đất để

xây dựng, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng và các công trình phúc lợi xã hội khác. Bên cạnh đó, người dân Lâm Hà cũng đã tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền của và ngày công lao động để xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi, nhà sinh hoạt cộng đồng, các công trình công cộng khác trên địa bàn. Tổng kinh phí huy động NTM trên địa bàn huyện Lâm Hà giai đoạn 2010 - 2020 gần 5 ngàn tỷ đồng. Và Nhân dân trên địa bàn là người trực tiếp quản lý, quyết định đầu tư xây dựng các hạng mục theo đúng đề án đã được phê duyệt.

Về Lâm Hà hôm nay, những con đường làng, ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa bằng phẳng sạch sẽ; những căn nhà ở cao tầng của người dân không ngừng được mọc lên; trẻ em đi học dưới những mái trường khang trang sạch đẹp; cảnh quan môi trường, khu dân cư đều được chỉnh trang đảm bảo xanh, sạch, đẹp; mọi mặt đời sống của người dân không ngừng được nâng lên...

Đồng chí Hoàng Sỹ Bích - Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cho biết, qua rà soát, đánh giá bộ tiêu chí về huyện NTM thì huyện Lâm Hà đã đạt chuẩn 9/9 tiêu chí, trong đó có một số tiêu chí vượt so với yêu cầu của bộ tiêu chí quốc gia. Hiện nay, Lâm Hà đã hoàn thiện hồ sơ và đang chờ để được công nhận huyện NTM trong thời gian tới.

DUY DANH

Sản xuất giống hoa cúc xuất khẩu sang Hàn

Qua thời gian kết nối với các doanh nghiệp Hàn Quốc sản xuất giống hoa cúc quy mô lớn để trồng chuyên canh xuất khẩu, nhà nông Trần Ngọc Hậu (sinh năm 1980) ở khu vực Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt đã hạn chế thấp nhất những rủi ro trong đại dịch COVID-19...

Từ 20 năm kinh nghiệm trồng và nhân giống hoa cúc nội địa

Những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, thanh niên Trần Ngọc Hậu theo ba mẹ từ quê lúa Thái Bình vào vùng đất Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt lập nghiệp trồng hoa cúc thương phẩm. Ba của Hậu là ông Trần Ngọc Hòa (sinh năm 1950) đã trải qua nhiều năm tiếp nhận, đúc kết kinh nghiệm và kỹ thuật trồng hoa cúc thuê cho các chủ vườn ở vùng nông nghiệp Phường 8, Đà Lạt. Sau đó vào năm 1997 và năm 1998, ông Hòa tìm đến khu vực Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt để mua lần lượt tổng cộng 5.000 m² diện tích đất trồng rau để xây dựng nhà kính và đầu tư các trang thiết bị thâm canh hoa cúc theo hướng công nghệ cao. Đây cũng là quãng thời gian khởi đầu để anh Hậu được người ba Trần Ngọc



Anh Trần Ngọc Hậu trong vườn ươm giống hoa cúc xuất khẩu sang Hàn Quốc tại Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt.

Hòa trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật thực hành sản xuất trên diện tích hoa cúc 5.000 m² này. Kết quả sau nhiều năm liên tục bổ sung các giải pháp hữu ích từ thực tế canh tác hoa cúc Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt từ ba Trần Ngọc Hòa của mình, anh Trần Ngọc Hậu đã chủ động triển khai hình thức sản xuất "gối đầu" ổn định 3 lứa hoa cúc mỗi năm, mật độ trồng tăng dần từ 40.000 cây/1.000 m² lên 80.000 cây/1.000 m².

Đến khoảng năm 2015, khi tổng diện tích trồng hoa cúc mở rộng hơn 5 ha ở khu vực Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt, ông Trần Ngọc Hòa "bàn giao" lại cho người con

Trần Ngọc Hậu khoảng 2 ha để trực tiếp sản xuất và thu lợi nhuận. Sau vài lứa thu hoạch khi "ra riêng", anh Hậu nhận thấy tiềm năng phát triển hoa cúc thương phẩm ở khu vực Măng Lin này rất lớn, nên đã tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu quy trình nhân giống và sản xuất khép kín trong khu vườn của mình, đồng thời cung cấp cho nông dân chuyên đổi trồng mới theo nhu cầu.

Từ đó, quá trình sản xuất giống hoa cúc của anh Hậu xuất phát phạm vi diện tích nhỏ vườn ươm và diện tích nhỏ canh tác, dần dần tổng hợp chọn lựa giải pháp kỹ thuật trên từng lứa hoa sản xuất đạt sản

lượng và chất lượng cao nhất mới mở rộng các diện tích tương ứng. Kết quả đến năm 2019, thông qua đánh giá tích cực của các thị trường tiêu thụ hoa cúc Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt, 2 công ty hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp đến từ Hàn Quốc đã tìm đến khu vườn sản xuất cây giống và hoa cúc thương phẩm của anh Trần Ngọc Hậu để khảo sát và đặt vấn đề hợp tác theo chuỗi liên kết lâu dài.

Đến sản xuất giống hoa cúc xuất khẩu theo hợp đồng

Một ngày cuối tháng 7/2021, phóng viên được anh Trần Ngọc Hậu hướng dẫn tìm hiểu quy trình sản xuất giống hoa cúc trồng xuất khẩu sang Hàn Quốc trên diện tích 2 ha ở Măng Lin, Phường 7. Ghi nhận toàn bộ các công đoạn sản xuất ở đây đều kết nối với nhau từ khu vực nhân nuôi cây giống cây mô đầu dòng đến khâu khai thác đọt, giâm trồng, kích thích ra rễ trên khay giá thể và cuối cùng là khu chăm sóc cây giống đến tuổi xuất vườn ươm, đưa ra đồng để trồng thương phẩm đại trà. "Đến nay, thời gian sản xuất từ nhân giống cây mô cây mẹ đến khai thác mầm đọt để nhân giống cây thương phẩm khoảng 45 ngày. Cũng bằng hình thức sản xuất gối đầu, trong 2 năm vừa qua, doanh thu của vườn ươm 2

ha xuất bán cho 2 công ty của Hàn Quốc theo hợp đồng khoảng 800.000 cây/2 tuần. Giá bán ổn định theo hợp đồng cả năm là 200 đồng/cây...", anh Trần Ngọc Hậu chia sẻ.

Theo đó, sau nhiều năm sản xuất theo nhu cầu canh tác ở khu vực Măng Lin, đến năm 2019, anh Trần Ngọc Hậu đã mở rộng và nâng cấp vườn ươm diện tích 2 ha theo tiêu chuẩn chất lượng của 2 công ty nông nghiệp đến từ Hàn Quốc. Hợp đồng ký kết theo từng năm với giá tiêu thụ ổn định chốt trước trong 6 tháng từ phía công ty Hàn Quốc, nên anh Hậu có cơ sở thuận lợi để hạch toán trước mức đầu tư phù hợp với năng lực của mình. Đến thời điểm đầu tháng 8/2021, anh Trần Ngọc Hậu tiếp tục ký hợp đồng mới có thời hạn thực hiện trong cả năm 2022 với sản lượng cây giống hoa cúc tiêu thụ từ 800.000 cây trở lên/2 tuần.

Dự kiến trong năm 2022, anh Trần Ngọc Hậu cho biết sẽ phối hợp với phía công ty Hàn Quốc tổ chức liên kết ngày càng nhiều hộ nông dân trồng hoa cúc khu vực Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt để cung cấp giống, chuyển giao kỹ thuật sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Hàn Quốc, góp phần ổn định thu nhập từng bước khá giả hơn đối với kinh tế hộ gia đình địa phương.

VĂN VIỆT

Tận tâm vì nghĩa đồng bào

Tròn nửa tháng kể từ lúc những tình nguyện viên đầu tiên của Lâm Đồng vắc ba lô, lên đường hỗ trợ tâm dịch Bình Dương; vượt qua những bờ ngõ, lo lắng ban đầu, “đội quân” trẻ trung, nhiệt huyết đã cùng chia lửa, đồng hành, giúp sức Bình Dương trong cuộc chiến chống dịch.

Trong vòng 1 tuần (từ 22 - 28/7), tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 2 đoàn tình nguyện chi viện tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19. 89 tình nguyện viên xung phong vào cuộc chiến là những giảng viên, sinh viên chuyên ngành điều dưỡng, được của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng và Trường Đại học Yersin Đà Lạt. Mỗi người trong số họ khi lên đường, ngoài những kỹ năng và kiến thức chuyên môn, còn có một trái tim ấm nóng, mong muốn cống hiến cho trọn nghĩa đồng bào giữa dịch bệnh khó khăn, nguy hiểm.

7 giờ tối, Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, Đội trưởng Đội hình thanh niên tình nguyện đợt 1 bảo rằng anh chỉ mới kết thúc phần việc của buổi chiều. Khu cách ly mà Tuấn Anh phụ trách lại vừa nhận thêm ca F0. Công việc bộn bề. Mọi người tranh thủ chút thời gian ăn tối, rồi lại căng mình với vô vàn phần việc có tên và không tên.

Đến Bình Dương vào sáng 23/7, chỉ có một ngày để thích nghi với môi trường mới và tập huấn thêm các kỹ năng cần thiết, sau đó, các “chiến sĩ áo xanh” đến từ thành phố hoa lập tức lao vào cuộc chiến. Tuấn Anh cho biết, hiện tại, 57 tình nguyện viên đợt 1 đang có mặt tại 9 khu cách ly tập trung, 1 bệnh viện dã chiến



Tình nguyện viên Lâm Đồng hỗ trợ khu cách ly tỉnh Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Tuấn Anh

ở thành phố Thuận An và huyện Bàu Bàng của tỉnh Bình Dương. Mỗi khu cách ly có từ 300 - 500 bệnh nhân F0 với những triệu chứng nhẹ.

Cùng với 1 bác sĩ và khoảng 5 tình nguyện viên của tỉnh Bình Dương, mỗi ngày, công việc của các tình nguyện viên Lâm Đồng tại mỗi điểm cách ly bắt đầu lúc 6h30 sáng và kết thúc lúc 11h30 tối, miệt mài trong bộ đồ bảo hộ giữa thời tiết nóng nực. Không có giờ nghỉ, bữa ăn vội được các bạn tranh thủ thay phiên nhau để kịp tiến độ và khối lượng công việc.

Không ngại khó khăn, gian khổ, bất kỳ công việc nào từ chăm sóc, hỗ trợ các bệnh nhân F0, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, phân chia các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết, cho đến cập nhật dữ liệu thông kê thông tin dịch bệnh, hồ sơ sổ sách, các tình nguyện viên Lâm Đồng luôn cố gắng thực hiện với sự tận tâm và chu đáo.

Nhiều việc liên tục cần làm trong ngày và phải tiếp xúc với những người có nguy cơ gây lây nhiễm bệnh cao nhưng khi được hỏi, Tuấn Anh vẫn cười cho biết: “Trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, toàn bộ tình nguyện viên đều đã được tiêm 1 mũi vắc xin, đồng thời được trang bị kiến thức, kỹ năng để phòng dịch cho bản thân và hỗ trợ các lực lượng chức năng. Là những người trẻ, chúng tôi chỉ nghĩ mình cần phải tiên phong và có trách nhiệm với cộng đồng”. Gần 17 tiếng làm việc mỗi ngày của các tình nguyện viên không chỉ quanh quẩn với công tác chuyên môn trong bộ đồ bảo hộ, mà còn có nhiều câu chuyện của tình người, sự yêu thương, sẻ chia.

Sáng 23/7, khi đang nghỉ ngơi tại Bình Dương sau chuyến xe dài, chuẩn bị bước vào cuộc chiến chống dịch thì Ka Hin - sinh viên tình nguyện Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng

nhận được một cuộc điện thoại. Bà nội em mất từ chiều hôm qua. Gia đình sợ em lo lắng nên đợi đến gần trưa hôm sau mới gọi. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý, Ka Hin vẫn bàng hoàng. Cả đội tình nguyện viên đồng viên, an ủi, còn Ka Hin nén nỗi đau, sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ. Bởi như chia sẻ của Đội trưởng Tuấn Anh: “Tất cả chúng tôi khi đặt bút vào đơn tình nguyện, là đã xác định trước tâm lý cho mình. Tình hình dịch bệnh khó khăn và dễ lây lan, không phải cứ muốn trở về là có thể về ngay được. Nên khi đã ra “trận” là quyết tâm “chiến đấu” tới cùng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa”. Ngay ngày 23/7, Huyện đoàn Di Linh, Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã đến phúng điếu, thăm hỏi và chia sẻ cùng gia đình Ka Hin để em phần nào yên tâm trên tuyến đầu chống dịch.

“Hiện tại, lực lượng chi viện đến từ Lâm Đồng vẫn rất nỗ lực, nhiệt tình trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch ở Bình Dương. Hy vọng, dịch sẽ sớm được khống chế, tâm dịch sẽ bình yên, có thể chúng tôi mới yên tâm trở về”, anh Tuấn Anh cho hay.

Đối với tuổi trẻ Bình Dương, sự tiếp sức của các tình nguyện viên Lâm Đồng là tình cảm trân quý và xúc động khi đã đến với họ trong lúc khó khăn nhất, là nguồn lực, nguồn động viên to lớn để cùng Bình Dương chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Giống như những lời gửi gắm của đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng trong buổi lễ xuất quân đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19: “Các tình nguyện viên với tinh thần xung kích, nhiệt huyết đã trở thành những đại diện tiêu biểu cho tuổi trẻ tỉnh nhà, lan tỏa hình ảnh đẹp đến cộng đồng, xã hội trong cuộc chiến chống dịch còn nhiều khó khăn, thử thách”. **VIỆT QUYNH**

ĐAM RÔNG: Phát huy vai trò của hội, đoàn thể trong chống dịch

Những ngày này, ở Đam Rông, từ các bạn trẻ trong Đoàn Thanh niên đến những chị em hội viên Hội Phụ nữ dù bận bịu công việc gia đình và xã hội đều hết mình xắn tay chống dịch ở địa phương và góp sức ủng hộ bà con ở các vùng dịch khác. Không chỉ là trách nhiệm, mà với họ những việc làm ấy còn chứa cả tình người.

Khi phụ nữ đi đầu

Chúng tôi có mặt tại huyện Đam Rông khi địa phương này vừa chọn Trường Tiểu học Bằng Lăng để làm khu cách ly tập trung thứ 2 với công suất đảm bảo cho 100 công dân. Để đảm bảo cho khu cách ly đi vào hoạt động, toàn thể hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện và Đoàn Thanh niên huyện đã có mặt để làm công tác dọn dẹp, sắp xếp và cùng với lực lượng công an, quân đội đảm bảo cho khu cách ly đi vào hoạt động. Chị Nguyễn Thị Hồng Thuyên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đam Rông cho biết: “Ngay từ khi dịch bệnh bùng phát năm 2020, Hội LHPN huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong hội viên. Đồng thời, yêu cầu Hội LHPN các xã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch trong Nhân dân. Thời điểm Lâm Đồng chưa bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh, Hội LHPN huyện đã tổ chức làm hàng trăm chiếc mặt nạ chống giọt bắn để ủng hộ cho lực lượng làm việc tại các vùng dịch”.

Năm 2021, đặc biệt là những tháng gần đây, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp trong cả nước, Lâm Đồng cũng đã có mặt trên bản đồ COVID-19 của

cả nước và chính Đam Rông cũng đã xuất hiện 2 ca dương tính, công tác tuyên truyền, vận động về phòng, chống dịch càng được đẩy mạnh đến mức cao nhất. Và trực tiếp cán bộ, hội viên đã tham gia vào các hoạt động chống dịch thiết thực.

Theo đó, Hội LHPN huyện Đam Rông đã vận động nhu yếu phẩm cho Khu cách ly tập trung số 1 tại Trường Dân tộc nội trú (Thôn 1, xã Rô Men) và Chốt kiểm dịch số 4 trên Quốc lộ 27 hơn 3,5 tấn gạo, mì tôm, dầu ăn, mắm muối... để đảm bảo lương thực thường xuyên cho bếp ăn tại hai địa điểm này. Tại hai địa điểm này, cán bộ Hội LHPN huyện luân phiên tham gia để hỗ trợ việc nấu ăn cho lực lượng đang điều trị COVID-19 tại Phòng khám đa khoa khu vực Đạ Tông, Hội LHPN xã Đạ Tông đã phối hợp với Hội LHPN huyện đảm bảo ngày ba bữa ăn cho bệnh nhân đến lúc điều trị khỏi. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện cũng trực tiếp tham gia nấu các suất ăn miễn phí nhằm góp phần hỗ trợ, giúp đỡ lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa đường dài trên Quốc lộ 27.

Nhằm chia lửa cho bà con gặp khó khăn ở vùng dịch TP Hồ Chí Minh,



Chị em phụ nữ xã Đạ Tông hái măng rừng ủng hộ vùng dịch.

riêng Hội LHPN huyện đã vận động hơn 45 tấn rau, củ, quả các loại để cùng các đoàn thể khác và chính quyền các địa phương hướng về vùng dịch. Không chỉ vận động, chính những người phụ nữ ấy còn trực tiếp thu hoạch, bốc xếp bất kể nắng mưa để những chuyến xe yêu thương thêm đông đầy khi tiến về vùng dịch.

Tinh thần ấy được lan tỏa rộng khắp kể cả vùng có trên 90% bà con DTTS, đời sống còn nhiều khó khăn như ở khu vực ba xã Đam Ròn. Chị Rơ Yam K' Khim - Chủ tịch Hội LHPN xã Đạ Tông, cho biết: “Bà con Đạ Tông nói riêng và ở 3 xã Đam Ròn: Đạ Long, Đạ Tông, Đạ M'Rông nói chung còn

nhiều khó khăn nên đã nhận được rất nhiều tấm lòng hảo tâm, hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, ở đây đã đón nhiều đoàn từ thiện từ TP Hồ Chí Minh về tặng quà, khám chữa bệnh và xây dựng các công trình. Bởi vậy, bà con mong đóng góp một ít lương thực thực phẩm, là tấm lòng của núi rừng hướng về TP Hồ Chí Minh để cùng đẩy lùi dịch bệnh”.

Đâu khó có thanh niên

Trong thời điểm dịch bệnh, ở tất cả những khu vực làm nhiệm vụ đều có màu áo xanh thanh niên - lực lượng xung kích đi đầu. Anh Trần Đức Phát - Phó Bí thư Huyện đoàn Đam

Rông, khẳng định: “Trong thời điểm khó khăn này, đoàn viên, thanh niên rất tích cực. Và dù ở đâu hay nhiệm vụ nào cũng thấy màu áo xanh thanh niên. Có thể thấy chưa bao giờ thanh niên hăng hái và xung kích đến thế”.

Tiếng loa kéo kéo, màu áo xanh thanh niên đã có mặt khắp các nẻo đường ở Đam Rông từ khi dịch bệnh bùng phát. Lực lượng thanh niên đã xung kích, vào tận nơi để “gõ từng nhà” nhằm làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch. Hiện tại, đoàn viên, thanh niên của huyện đang có mặt ở tất cả 3 chốt trực trên địa bàn huyện tại các vị trí tiếp giáp giữa Đam Rông và các địa phương khác trong tỉnh, giữa Đam Rông với hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên huyện Đam Rông còn cử hai cán bộ đoàn trực tiếp làm nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung và tuân thủ hoàn toàn các quy định đối với cán bộ làm việc trong các khu cách ly. Màu áo xanh thanh niên cũng có mặt thường trực tại bếp ăn nấu đồ miễn phí cho tài xế xe tải đường dài. Đoàn Thanh niên tất cả các xã, thị trấn trong huyện đều thành lập đội hình xung kích phòng, chống dịch và có thể nhận nhiệm vụ bất kể ngày đêm. Bởi vậy, những ngày qua, màu áo xanh thanh niên có mặt trên tất cả vườn rau, vườn chuối của bà con nhân dân toàn huyện để hỗ trợ bà con thu hái nông sản, ủng hộ vùng dịch. Những chuyến xe tải cứ thế được chất đầy, nụ cười của những người trẻ như xóa mờ những giọt mồ hôi, bởi tất cả họ đang đồng lòng hướng về vùng dịch. **NGỌC NGÀ**

HOA THẨM CAO NGUYÊN

Những nỗ lực của nữ tổ trưởng môi trường đô thị

Lặng thầm nghề làm sạch phố phường

Cùng cây chổi và xe đẩy rác, nữ lao công Hồng Thương lặng thầm nghề làm sạch phố phường hơn 17 năm qua. Từ “quê hương 5 tấn” Thái Bình, chị vào Đà Lạt mưu sinh và “bén duyên” với nghề này rồi gắn bó như một cái “nghiep”. Niềm hạnh phúc mỗi khi quay nhìn lại từng con đường mình đi qua đã sạch sẽ là động lực để người phụ nữ này ngày ngày “làm đẹp” đường phố.

Công việc của chị Thương mỗi ngày bắt đầu từ 4 giờ 30 phút sáng, khi ánh đèn đường chưa tắt và mọi người đang còn chìm trong giấc ngủ. Là Tổ trưởng, chị cũng thu dọn rác như bao chị em trong tổ, nhưng hết ca làm chị không về nghỉ mà còn tranh thủ đi kiểm tra, đốc thúc các chị em ca khác. Và bất cứ ai trong tổ ốm đau hay có việc đột xuất, chị cũng là người gánh vác công việc thay.

Lặng lẽ với cây chổi, nhưng chị Thương cùng chị em trong tổ cũng là những tuyên truyền viên sôi nổi khi tuyên truyền, vận động người dân bỏ rác đúng giờ và đúng nơi quy định. Tổ của chị gồm 26 anh chị em công nhân lao động đảm nhận thu gom rác, thu giá dịch vụ vệ sinh trên tuyến đường thuộc khu vực Phường 1, 2, 4, 5. Trực tiếp thu gom rác trên các tuyến đường trung tâm thành phố như Nguyễn Chí Thanh, 3 tháng 2, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... nơi có nhiều nhà hàng, khách sạn, công việc của chị và các chị trong tổ càng vất vả hơn trong những dịp lễ, tết hay vào mùa

Luôn tận tâm và nỗ lực vì công việc, chị Trần Thị Hồng Thương - Tổ trưởng sản xuất Tổ 1 - Đội Môi trường đô thị thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt là một trong ba cá nhân của tỉnh Lâm Đồng vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.



Chị Thương miệt mài với công việc để góp phần xây dựng thành phố Đà Lạt luôn xanh - sạch - đẹp.

hè. “Đây là khu vực “bộ mặt” của thành phố nên việc giữ cho đường phố sạch sẽ luôn được tổ chú ý”, chị Thương chia sẻ.

Là Tổ trưởng, trên cơ sở nội dung phát động thi đua của Công ty, đặc biệt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao”, chị đã động viên chị em trong tổ đề ra các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua cụ thể và giải pháp thực hiện. Bản thân chị Thương luôn năng động, sáng tạo, thường xuyên đổi mới

cách làm để phù hợp với tình hình thực tế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Tận tâm với công việc

Không chỉ nỗ lực trong công việc, chị Thương còn tích cực học tập nâng cao trình độ khi quyết tâm theo học lớp vừa học vừa làm tại Trường Đại học Đà Lạt và đã hoàn thành chương trình Cử nhân Tài chính kế toán. Không những vậy, chị luôn phấn đấu để thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh mà Đảng bộ Công ty triển khai hàng năm. Bản thân chị luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc cũng như chấp hành hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia và thực hiện tốt các phong trào do Đảng bộ, hội, đoàn thể của công ty cũng như cấp trên tổ chức. Đồng thời, tham gia tích cực các phong trào do địa phương phát động, tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của trong việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động gia đình và người thân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Chị được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng nhiều bằng khen: “có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019”, “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020”, “có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016” và năm 2018; nhiều giấy khen của UBND thành phố Đà Lạt; Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Đảng bộ Công ty...

Với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận 3, chị Thương phối hợp tốt với Ban Chấp hành để chăm lo đời

sống cho người lao động. Đồng thời, phối hợp với lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; triển khai đầy đủ các văn bản mới ban hành liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công đoàn viên.

“Với vai trò là Tổ trưởng Tổ 1 thuộc Đội Môi trường đô thị với gần 30 chị em công nhân quét nhặt, địa bàn phụ trách là khu vực trung tâm thành phố, do vậy yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường góp phần xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp là rất lớn, đòi hỏi từng công nhân phải cố gắng rất nhiều và trách nhiệm của chị Thương tổ trưởng lại càng cao. Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy Đà Lạt, hàng năm Đảng bộ Công ty đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ cũng như gắn với công tác thi đua khen thưởng để mỗi đảng viên, người lao động phải luôn rèn luyện bản thân, phấn đấu noi gương và học tập theo Bác trong công việc lẫn trong cuộc sống. Hàng năm, Đảng ủy đều đánh giá kết quả đạt được và khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc, trong đó có tấm gương tiêu biểu của chị Trần Thị Hồng Thương”, ông Nguyễn Minh Đức - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt cho biết.

TRẦN HUONG

Hết mình vì đàn em thân yêu

Các cấp Đoàn, Đội huyện Bảo Lâm đã xây dựng nhiều nội dung, chương trình hoạt động, thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa hướng về thế hệ trẻ, qua đó thúc đẩy phong trào thiếu nhi phát triển rộng khắp ở các địa phương, góp phần quan trọng trong giáo dục, giúp các em phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của em Hoàng Minh Triều, đội viên Liên đội Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú - THCS huyện Bảo Lâm, hiện cư trú tại xã B'Lá, nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021), Hội đồng Đội huyện Bảo Lâm đã phát động phong trào nuôi 80 con heo đất gây quỹ giúp đỡ đội viên nghèo. Từ phong trào này, Hội đồng Đội huyện Bảo Lâm đã triển khai xây dựng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” tặng đội viên Hoàng Minh Triều với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Trong đó, Hội đồng Đội huyện Bảo Lâm hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do Đoàn xã B'Lá, các mạnh thường quân và người thân hỗ trợ. Ngày về nhà mới, em Hoàng Minh Triều rung rung

xúc động: “Cảm ơn Hội đồng Đội huyện Bảo Lâm đã hỗ trợ, giúp đỡ, tiếp thêm động lực để em tiếp tục vươn lên trong học tập và trong cuộc sống”.

Chung niềm vui với đội viên Hoàng Minh Triều trong ngày về nhà mới, đại diện Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú - THCS huyện Bảo Lâm không quên gửi lời cảm ơn đến Hội đồng Đội huyện Bảo Lâm, đồng thời tặng những phần quà thiết yếu hỗ trợ gia đình em Hoàng Minh Triều. Theo chị Hoàng Thị Mỹ Hằng, Bí thư Huyện đoàn Bảo Lâm, việc hỗ trợ ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” giúp đội viên gặp khó khăn về nhà ở là một trong nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi mà các cấp Đoàn, Đội huyện Bảo Lâm đã triển khai thực hiện thời gian qua. Cũng nằm trong các



Hội đồng Đội huyện Bảo Lâm tặng nhà “Khăn quàng đỏ” cho đội viên Hoàng Minh Triều.

hoạt động vì đàn em thân yêu, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Bảo Lâm tổ chức trao tặng 500 ly sữa hương ứng Chương trình Một triệu ly sữa và tổ chức thăm hỏi, tặng 10 suất học bổng Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lâm Đồng gắn với Chương trình Đền học cho em dành tặng các em học sinh nghèo xã B'Lá vượt khó học giỏi với trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, Hội đồng Đội huyện Bảo Lâm

còn tổ chức khởi công công trình Sân chơi cho em với trị giá 25 triệu đồng tặng các thiếu nhi xã Lộc Đức. Cùng với đó, các hoạt động thể dục thể thao, giáo dục truyền thống cách mạng, chương trình rèn luyện kỹ năng sống cũng được các cấp Đoàn, Đội huyện Bảo Lâm chú trọng với nhiều nội dung phong phú, đa dạng và thiết thực cho thiếu nhi. Các cấp Đoàn, Đội huyện Bảo Lâm còn

chú trọng tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi thông qua ngày hội đọc sách, mô hình tủ sách tại các điểm sinh hoạt, vui chơi...

Bí thư Huyện đoàn Bảo Lâm Hoàng Thị Mỹ Hằng chia sẻ: “Trong thời gian tới, Huyện đoàn Bảo Lâm chỉ đạo các Đoàn xã, thị trấn đẩy mạnh triển khai tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước, tai nạn giao thông và kỹ năng an toàn trên mạng xã hội. Mỗi tuần sẽ có một nội dung tuyên truyền được đăng tải trên kênh thông tin của tổ chức Đoàn”.

Việc tạo các sân chơi, các hoạt động bổ ích cho thiếu nhi mà các cấp Đoàn, Đội huyện Bảo Lâm triển khai trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành nhân cách và phát triển kỹ năng cho đội viên, động viên thiếu niên, nhi đồng phấn đấu, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên gương mẫu.

TRIỆU KA

Đạ Tẻh: Tăng cường đấu tranh trên không gian mạng

Nắm được xu thế phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, thời gian qua, Công an xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh đã thành lập nhóm Zalo, fanpage Facebook để tuyên truyền pháp luật cho người dân địa phương. Sau thời gian đưa mô hình này vào hoạt động, các kênh thông tin này đã đem lại hiệu quả thiết thực và được người dân đồng tình hưởng ứng.

Anh Ngô Lê Trọng Nguyên, Phó Trưởng Công an xã Đạ Lây cho biết: Ngoài việc tuyên truyền pháp luật dưới nhiều hình thức như cấp phát tờ rơi, công bố số điện thoại đường dây nóng của lực lượng Công an xã, thời gian qua, đơn vị đã thành lập Zalo nhóm, trang fanpage Facebook để tuyên truyền pháp luật.

Các kênh thông tin này truyền tải những kiến thức pháp luật, hành vi, thủ đoạn và hình ảnh của đối tượng phạm pháp đến những người tham gia trong nhóm. Có thể nói đây là không gian, sân chơi bổ ích giúp người dân nâng cao nhận thức để phòng ngừa tội phạm trên địa bàn.

Hiện, trang thông tin fanpage Facebook Công an xã Đạ Lây đã có gần 1.600 lượt thích và theo dõi, còn trang Zalo cũng đã có gần 150 lượt người quan tâm. Thành phần tham gia bấm nút thích và quan tâm các trang fanpage Facebook và nhóm Zalo rất đa dạng gồm: lực lượng Công an xã, các thành viên trong Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm, dân quân, dân phòng, các hội đoàn thể, lực lượng bảo vệ khu phố, chủ nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, tài

Sự lan tỏa mạnh mẽ, tích cực và rộng khắp của các trang mạng xã hội do lực lượng Công an huyện Đạ Tẻh quản lý dần trở thành kênh thông tin chính thống của người dân. Bên cạnh đó, việc hướng dẫn các thủ tục hành chính, tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng của lực lượng công an cơ sở đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân rút ngắn thời gian giải quyết, được Nhân dân hưởng ứng, ghi nhận và đánh giá cao.

xé, tiêu thương và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Trong đó, các nhóm trưởng là công an khu vực chịu trách nhiệm theo dõi, kết nối, chia sẻ qua hệ thống Facebook, Zalo nhóm. Nếu nhận thấy một cá nhân nào đó cung cấp thông tin sai sự thật, tin nhắn riêng tư hoặc có nội dung vi phạm pháp luật sẽ có biện pháp xử lý. Thông tin từ Facebook, Zalo nhóm do người dân cung cấp đã giúp lực lượng Công an xã Đạ Lây xử lý nhanh các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Đề cập đến việc thành lập, quản lý việc đăng tải nội dung thông tin trên các trang mạng xã hội để tuyên truyền pháp luật do Công an xã Đạ Lây thành lập và quản lý, anh Ngô Lê Trọng Nguyên cho biết thêm: Trung bình, mỗi ngày các trang thông tin mạng xã hội của Công an xã Đạ Lây sẽ đăng từ 4 - 5 lượt bài. Riêng những ngày cao điểm như diễn ra bầu cử, dịch bệnh COVID-19, số lượng bài đăng được đăng tải với tần suất dày hơn.

Thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo của Công an xã Đạ Lây, người dân có thể tra cứu rất nhiều thủ tục hành chính liên quan đến lực lượng công an; có thể cung cấp thông tin, hình ảnh, video về các hành vi vi phạm pháp luật trực tiếp cho lực lượng Công an xã, huyện



Những thông tin đăng tải được Công an xã Đạ Lây cô đọng, súc tích lại dưới dạng hình ảnh minh họa, sống động giúp người dân dễ hiểu, dễ hình dung và tiện chia sẻ đến nhiều người.

mà không sợ bị lộ thông tin cá nhân người cung cấp; gửi các kiến nghị thắc mắc về các thủ tục hành chính liên quan đến cơ quan công an; kết nối trực tiếp với số điện thoại trực ban Công an xã Đạ Lây nói riêng và công an từng xã, thị trấn, huyện nói chung.

Để đổi mới hình thức tuyên truyền, đăng tải thông tin, những bài viết có nội dung dài, không thu hút sẽ được Công an xã Đạ Lây cô đọng, súc tích lại dưới dạng hình ảnh minh họa, sống động kèm theo link

gốc của bài viết, giúp người dân dễ hiểu, dễ hình dung và tiện chia sẻ đến nhiều người.

“Việc đưa các trang mạng xã hội vào hoạt động đã góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về hiểu biết pháp luật cho Nhân dân; thông tin kịp thời đến Nhân dân những tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Đạ Lây cũng như giải quyết một số thủ tục hành chính liên quan đến lực lượng Công an xã” - anh Nguyễn cho biết thêm.

Thượng tá Nguyễn Đình Sô, Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh cho biết: Hiện nay, tất cả các đơn vị công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã xây dựng và đi vào hoạt động trang mạng xã hội như Facebook, Zalo của đơn vị mình.

Để kết nối với trang mạng xã hội này, người dùng chỉ cần đăng nhập vào địa chỉ Facebook hay Zalo của mình, ở ô tìm kiếm phía trên cùng và gõ đơn vị cần tìm, sau đó bấm tìm kiếm thì sẽ thấy các trang thông tin hiện ra, bấm vào đường dẫn đến trang và bấm vào dòng chữ “Thích” hay “Quan tâm”. Sau khi thực hiện xong bước trên, người dân đã có thể xem tin tức và tương tác trên các trang mạng xã hội do lực lượng Công an huyện Đạ Tẻh quản lý.

Việc giám sát chặt chẽ trên không gian mạng cũng đồng thời giúp Công an huyện Đạ Tẻh kịp phát hiện, tổ chức ngăn chặn, xử lý, đấu tranh có hiệu quả với các nhóm hoạt động cờ bạc, mại dâm, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, “độ xe”, kêu gọi tham gia tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

“Trong thời gian đến, Công an huyện Đạ Tẻh sẽ đẩy mạnh giám sát, tấn công trấn áp tội phạm trên không gian mạng như: Facebook, Zalo, YouTube, TikTok... để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn. Để mô hình này tiếp tục đạt hiệu quả, chúng tôi sẽ từng bước củng cố lại quy định hoạt động trên các trang mạng xã hội, không ngừng cập nhật thông tin để các bên liên quan nắm chắc tình hình và chủ động xử lý”, Thượng tá Sô cho hay.

HOÀNG SA

Hiệu quả từ trồng dâu, nuôi tằm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhận thấy nghề trồng dâu, nuôi tằm cho hiệu quả kinh tế khá ổn định, nên nhiều năm qua, huyện Di Linh đã có chủ trương, chính sách hỗ trợ các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chuyển đổi đất canh tác kém hiệu quả sang phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm, cải thiện và nâng cao thu nhập.

Với chi phí đầu tư thấp, giá kén tằm khá ổn định, nghề trồng dâu nuôi tằm đang mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người dân, nên thời gian qua, huyện Di Linh đã chú trọng phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm tại các xã vùng đồng bào DTTS như Đinh Trang Thượng, Tam Bó, Tân Thượng...

Để nghề trồng dâu, nuôi tằm phát triển ổn định, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huyện Di Linh đã đưa ra các chính sách hỗ trợ và khuyến khích đồng bào DTTS dùng giống dâu mới, tằm mới, phương pháp nuôi mới cho năng suất, chất lượng cao hơn; đồng thời, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong việc trồng dâu,



Đồng bào DTTS xã Đinh Trang Thượng đã cải thiện thu nhập từ nghề trồng dâu, nuôi tằm. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

nuôi tằm, góp phần giảm chi phí đầu tư và tiết kiệm thời gian lao động...

Năm 2018, thực hiện Chương trình Dân vận khéo của UBND huyện, Trung tâm Nông nghiệp huyện Di Linh đã triển khai mô hình trồng dâu, nuôi tằm cho 33 hộ đồng bào DTTS ở Thôn 3, xã Gia Hiệp. Theo đó, người dân trong thôn đã được hỗ trợ trồng với qui mô 132 ngàn hom giống dâu S7-CB tương đương 32 ha với kinh phí đầu tư gần 53 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 60%, còn lại 40% do người dân

góp vốn. Bên cạnh đó, chương trình này còn hỗ trợ 30 triệu đồng (theo hình thức hỗ trợ 50%) xây dựng 2 mô hình nuôi tằm như: làm nhà nuôi, hỗ trợ tằm giống, bộ khung sản lười, né tằm, khung đỡ né tằm...

Ông K' Brah - Trưởng Thôn 3, xã Gia Hiệp cho biết: “Đề giúp bà con thực hiện có hiệu quả mô hình trồng dâu, nuôi tằm, Trung tâm Nông nghiệp huyện Di Linh đã mở 2 lớp tập huấn chuyên giao khoa học - kỹ thuật về trồng dâu, nuôi tằm cho bà con; đồng thời, hàng tuần trực tiếp

hướng dẫn bà con từ việc chăm sóc vườn dâu, phương pháp nuôi cho đến việc xây dựng nhà nuôi tằm. Đến nay, từ trồng dâu nuôi tằm đã giúp bà con có thêm thu nhập, ổn định đời sống”.

Chương trình Dân vận khéo do UBND huyện Di Linh triển khai đã mang lại hiệu quả tích cực, không những góp phần làm thay đổi nhận thức trong sản xuất, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, mà còn thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Hiện đồng bào DTTS ở Thôn 3, xã Gia Hiệp đã có trên 70 hộ tham gia trồng dâu, nuôi tằm, tăng 50 hộ so với trước khi triển khai chương trình.

Còn tại Đinh Trang Thượng, Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết số 42 về lãnh đạo phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm. Đề cụ thể hóa Nghị quyết này, UBND xã đã phối hợp với Đội Sản xuất số 3 - Đoàn Kinh tế Quốc phòng Bắc Lâm Đồng tổ chức những đợt tham quan thực tế các mô hình trồng dâu, nuôi tằm tại xã Tân Thanh (Lâm Hà) và xã Tân Lâm (Di Linh). Đồng thời, Đoàn Kinh tế Quốc phòng Bắc Lâm Đồng hỗ trợ giống dâu, còn Trung tâm Nông nghiệp huyện Di Linh hỗ trợ kiến thức kỹ thuật và một số nông

cụ phục vụ chăn nuôi cho bà con...

Qua 2 năm triển khai thực hiện, đến nay diện tích dâu tằm của xã đã phát triển trên 20 ha, với trên 60 hộ trồng dâu và đã có trên 30 hộ nuôi tằm. “Hiện nay, có một số hộ trên địa bàn xã vừa trồng dâu nuôi tằm, vừa trồng thêm cây rau màu, nên khi giá cả thị trường ổn định đã giúp bà con có thêm thu nhập và đảm bảo chi phí trang trải cuộc sống gia đình hàng tháng. Còn nguồn thu từ cây cà phê chủ yếu dành để tích lũy”, anh K' Đức - Bí thư Chi bộ Thôn 2, xã Đinh Trang Thượng phấn khởi.

Không chỉ ở các xã Gia Hiệp, Đinh Lạc, Tân Thượng, Đinh Trang Thượng và Tân Lâm, những năm gần đây, đồng bào DTTS xã Tam Bó cũng đã chú trọng phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Theo chị Trần Thị Thúy Kiều - Chủ tịch UBND xã Tam Bó, đến nay người dân địa phương đã phát triển trên 30 ha dâu và đã có trên 60 hộ nuôi tằm, trong đó có 30 hộ là đồng bào DTTS. Trồng dâu, nuôi tằm rất phù hợp với những hộ có điều kiện đất đai ít, thời gian nuôi ngắn để lấy ngắn nuôi dài và tận dụng những lúc nông nhàn của gia đình..., nên xã đang tiếp tục nhân rộng cho bà con trên địa bàn xã phát triển trồng dâu, nuôi tằm...

XEM TIẾP TRANG 8

Nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 14 ngày 8/10/2018 của Tỉnh ủy về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030, đời sống bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đức Trọng đã được nâng cao đáng kể.



Huyện Đức Trọng tổ chức gặp mặt, tặng quà người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Tân Sửu.

Những năm qua, thực hiện công tác dân tộc, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của

Huyện ủy, UBND huyện Đức Trọng; sự kết hợp đồng bộ, chặt chẽ và trách nhiệm giữa các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; sự hưởng ứng nhiệt tình và tham gia tích cực về mọi mặt của các tầng lớp nhân dân; đến nay, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đức Trọng ngày càng phát triển; các chính sách đầu tư đã tác động rất lớn đến kinh tế, văn hóa, xã hội, phát huy được sự sáng tạo của người dân và toàn xã hội, làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện.

Chỉ tính riêng trong 3 năm qua, tổng số vốn được bố trí và huy động để thực hiện các chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đức Trọng đạt hơn 144 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, ưu đãi vay vốn, phát triển chăn nuôi, chuyển đổi giống cây trồng, chuyển đổi nghề nghiệp... Trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cho 3.071 lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn với số tiền trên 118 tỷ đồng để bà con phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng công trình nước sạch,

vệ sinh, môi trường; giải quyết việc làm...

Từ Chương trình 135 của Chính phủ đã hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các thôn, xã đặc biệt khó khăn với kinh phí 2,7 tỷ đồng. Ngoài ra, còn hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, ưu tiên cho bà con là đồng bào dân tộc thiểu số. Đơn cử như gia đình chị K'Déo ở thôn Đoàn Kết, xã N'hol Hạ, được Nhà nước hỗ trợ vốn để đầu tư mua nong, né nuôi tằm và được cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn kỹ thuật nuôi nên nghề nuôi tằm của gia đình chị phát triển, nuôi tằm đạt chất lượng cao, mỗi hộp tằm, gia đình chị thu gần 60 kg kén, với giá thu mua hiện nay dao động từ 135 đến 150 ngàn đồng/kg. Từ nghề nuôi tằm, mỗi tháng gia đình chị cũng có thu nhập khoảng 8 triệu đồng. Chị K'Déo nói: "Được hỗ trợ vốn, rồi được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, kinh tế gia đình tôi cũng ổn định hơn, không còn ăn bữa nay, lo bữa mai như trước đây nữa, tôi rất mừng".

Thực hiện chương trình khuyến

nông, ngành chức năng của huyện đã hỗ trợ cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất rau, hoa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển diện tích lúa kém hiệu quả sang canh tác rau màu và hỗ trợ bà con phát triển chăn nuôi. Nhờ có vốn hỗ trợ của Nhà nước, bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã có điều kiện phát triển kinh tế, làm ăn có lãi để cải thiện đời sống.

Về chính sách hỗ trợ nhà ở, trong 3 năm qua, huyện Đức Trọng đã xây dựng, sửa chữa 43 căn nhà cho hộ nghèo, trong đó có 18 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đã góp phần giúp hộ nghèo có nhà ở ổn định, từng bước nâng cao mức sống, phát triển kinh tế gia đình để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng với việc đầu tư phát triển kinh tế, hỗ trợ nhà ở, lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm cũng được UBND huyện quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các trường vùng dân tộc tập trung nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Nhờ đó, chất lượng học sinh

vùng dân tộc thiểu số được nâng lên, hàng năm tỷ lệ lên lớp đạt trên 99%; tỉ lệ hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp THCS trên 99,5%. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã tổ chức 22 lớp nghề cho 505 lao động nông thôn với số tiền 749 triệu đồng, trong đó có 233 lao động là người dân tộc thiểu số. Thông qua nhiều hình thức như vay vốn, xuất khẩu lao động, làm việc tại các khu công nghiệp, chế biến trong và ngoài tỉnh, tại các khu trang trại gia đình... huyện Đức Trọng đã giải quyết việc làm cho 12.096 người, trong đó có 3.992 người dân tộc thiểu số.

Nhờ có sự quan tâm, đầu tư của nhà nước và ý thức tự vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số nên đời sống của bà con được cải thiện, thu nhập bình quân vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tăng 6% từ 36,98 triệu đồng/năm vào năm 2019 lên 39,46 triệu đồng/năm vào năm 2020; số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số đã giảm từ 296 hộ năm 2019 xuống còn 173 hộ vào năm 2020. Bà con ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Có thể thấy, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 14 của Tỉnh ủy, đến nay kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đức Trọng ngày càng phát triển, đời sống của bà con từng bước được cải thiện. Bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, từ đó chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

NHẬT MINH

Nguyên liệu chế biến lâm sản giảm 48%

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 75 doanh nghiệp và khoảng 216 cơ sở hộ kinh doanh cá thể sản xuất đồ gỗ, mộc gia dụng và sử dụng khoảng 3.000 lao động; tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất này đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Đánh giá của các cơ quan chức năng, hầu hết các doanh nghiệp này hoạt động với quy mô nhỏ, công suất chỉ từ 1.000 - 20.000 m³ gỗ tròn/năm. So với giai đoạn trước, hiện gỗ nguyên liệu cung cấp cho chế biến lâm sản đã giảm 48%, bình quân hiện nay chỉ đạt khoảng 41.600 m³/năm; sản phẩm chế biến vào khoảng 17.260 m³/năm, giảm 58%.

NGUYỄN NGHĨA

435 công trình thủy lợi không được san lấp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa lên danh mục 435 công trình thủy lợi không được san lấp, tổng diện tích tưới tiêu hơn 45.818 ha. Trong đó, gồm 59 công trình do tổ chức cấp tỉnh quản lý (tưới tiêu 23.417 ha); 376 công trình do tổ chức cấp huyện và doanh nghiệp, cá nhân quản lý (tưới tiêu 22.401 ha).

Tiêu biểu công trình thủy lợi cấp tỉnh quản lý không được san lấp ở Đà Lạt có hồ Tuyên Lâm (Phường 3), hồ Phát Chi - Trạm Hành, hồ Trường Sơn (xã Xuân Trường).

Huyện Cát Tiên có 9 công trình gồm 4 hồ Đắc Lô (xã Gia Viễn), Phước Trung (xã Phước Cát 2), Bè Đê (xã Đồng Nai Thượng), Dạ Sĩ (xã Tiên Hoàng); 4 trạm bơm tại 4 xã Quảng Ngãi, Phù Mỹ, Đức Phò, Phước Cát 1 và 1 công trình ở xã Nam Ninh.

Trương tự, thống kê công trình thủy lợi do cấp huyện quản lý không được san lấp trên địa bàn Đà Lạt 30 hồ chứa; huyện Đức Trọng 42 trạm bơm, hồ chứa, đập dâng; huyện Đam Rông 79 hồ tạm, đập dâng, hồ chứa...

VŨ VĂN

Lập dự án xây dựng hồ chứa nước khu vực thác Hang Cọp

Qua kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông nhất về mặt nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Phú Gia Hưng nghiên cứu lập dự án xây dựng hồ chứa nước tại khu vực thác Hang Cọp, xã Xuân Thọ, Đà Lạt, nhằm điều tiết lũ, tôn tạo cảnh quan môi trường phục vụ du lịch...

Theo đó, tại khu vực thượng lưu cách thác Hang Cọp khoảng 1.500 m có thể xây dựng hồ chứa nước với dung tích khoảng 1 triệu m³. Chiều cao đỉnh đập khoảng 70 m, chiều cao đập lớn nhất khoảng 25 m. Tổng diện tích sử dụng đất hơn 11,8 ha, tọa lạc một phần các Tiểu khu 152B, 153, 154 thuộc địa giới hành chính xã Xuân Thọ nêu trên.

Về tổng mức đầu tư công trình hồ chứa nước, Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Phú Gia Hưng lên dự toán với báo cáo sơ bộ về quy mô, thông số, nhiệm vụ gửi các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xem xét.

M. KHÁI

Bảo Lâm: 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 5/8, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Lâm cho biết: Hiện tại, địa phương đã có 11/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Bảo Lâm bao gồm:

Lộc An, Lộc Quảng, Lộc Thành, Tân Lạc, Lộc Tân, Lộc Phú, Lộc Lâm, Lộc Ngãi, B'Lá, Lộc Đức và Lộc Nam. Trong đó, xã Lộc An là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Lộc Quảng đang tiệm

cận xã nông thôn mới nâng cao, khi đạt 26/28 tiêu chí về bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Được biết, Bảo Lâm hiện còn 2 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới đó là xã Lộc Bắc và xã Lộc Bảo.

TRIỆU KA

Đạ Tẻh: Trên 110 tỷ đồng đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số

Thống kê của huyện Đạ Tẻh cho biết, trong 5 năm gần đây (2016 đến 2020), từ nhiều nguồn vốn như Chương trình 135, Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững; huy động từ các tổ chức, cá nhân, huyện đã ưu tiên đầu tư trên 110 tỷ đồng vào cơ sở hạ tầng trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) của huyện.

Cụ thể, từ nguồn vốn 101,65 tỷ

đồng (Trung ương cấp 80 tỷ đồng và vốn lồng ghép 21,65 tỷ đồng) huyện đã đầu tư nâng cấp đường giao thông nông thôn đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới của khu vực Tôn K'Long, thôn Đạ Nhar và thôn Tô Lan với tổng chiều dài 20,52 km.

Đạ Tẻh cũng đầu tư 1 trạm y tế, 1 nhà sinh hoạt cộng đồng và 1

phân hiệu mẫu giáo cho khu vực Tôn K'Long thuộc xã Đạ Pal của huyện từ nguồn vốn 4,62 tỷ đồng, trong đó vốn tỉnh 4,1 tỷ đồng, vốn lồng ghép 0,52 tỷ đồng.

Đồng thời xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung tại thôn Đạ Nhar; sửa chữa, nâng cấp đường ống cấp nước sạch khu vực Tôn K'Long và Thôn 8 của xã Mỹ Đức

với chiều dài 2,4 km với tổng vốn 3,46 tỷ đồng...

Theo đánh giá của Đạ Tẻh, các công trình đầu tư đến nay đều phát huy được tác dụng, hiệu quả; giảm bớt khó khăn, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển sản xuất, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho Nhân dân vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện. **V. TRỌNG**

Di Linh: Hỗ trợ phụ nữ gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19

Từ những đóng góp của các chị em phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Di Linh vừa tổ chức trao tặng 25 phần quà, mỗi phần quà

trị giá 300 ngàn đồng giúp các hội viên phụ nữ thuộc các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Bắc, Đinh Trang Thượng và xã Hòa Ninh.

Đây là những phần quà nhằm chia sẻ khó khăn với những hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, động viên các chị em cố gắng vượt

qua khó khăn, ổn định cuộc sống, chung tay cùng người dân cả nước vượt qua đại dịch COVID-19.

TRỊNH CHU

Thực hiện 10 nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng bắt đầu thực hiện 10 nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp những tháng cuối năm 2021 với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Cụ thể, 7 nhiệm vụ có kinh phí triển khai từ 100 triệu đồng đến 600 triệu đồng gồm: Mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ thông minh; xây dựng

tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình trong sản xuất; nhập khẩu mua bán quyền giống; đánh giá công nhận mới các vùng công nghệ cao, chứng nhận hợp tác xã, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng các quy định liên quan đến quản lý nhà kính; hỗ trợ cấp mã số vùng trồng cho các sản phẩm chủ lực; kiểm tra,

giám sát chất lượng giống, vật tư nông nghiệp.

3 nhiệm vụ còn lại được phân bổ kinh phí từ 60 triệu đồng đến 90 triệu đồng là: Hội thảo khoa học giới thiệu công nghệ thông minh trong sản xuất nông nghiệp; công tác quản lý; đào tạo, tập huấn.

VĂN VIỆT

Hơn 1 ngàn cơ sở được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng thống kê trong 5 năm vừa qua đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho 1.010 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn. Đồng thời, còn tổ chức xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho 6.525 người.

Cùng thời gian này, các đơn vị

chức năng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cũng đã thẩm định xếp loại an toàn thực phẩm đối với 2.786 cơ sở, trong đó hàng năm cơ sở xếp loại A, B ngày càng tăng, cơ sở xếp loại C ngày càng giảm dần.

Đáng kể qua thanh tra, kiểm tra 627 cơ sở sản xuất, kinh doanh

đều ghi nhận những bước tiến về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, còn lấy 9.410 mẫu nông sản để giám sát chất lượng an toàn thực phẩm. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, xác định nguyên nhân để thực hiện các biện pháp khắc phục hiệu quả hơn.

VŨ VĂN

ĐÀ LẠT: Giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 41,6%

Theo UBND thành phố Đà Lạt, trong 7 tháng đầu năm 2021, thành phố đã giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 41,6% kế hoạch.

Cụ thể, tổng kế hoạch giao vốn xây dựng cơ bản cho thành phố trong năm 2021 trên 309,1 tỷ đồng; được điều chỉnh bổ sung sau đó lên

trên 432,6 tỷ đồng. Tính đến ngày 22/7/2021, Đà Lạt đã giải ngân được 180,1 tỷ đồng.

Hiện Đà Lạt đang tập trung công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn như nâng cấp đường Đan Kia và cầu Phước

Thành; nâng cấp đường Võ Thị Sáu; thi công Nhà máy điện gió Cầu Đất; Khu dân cư Số 5 Phường 4; Khu dân cư Số 6 Phường 11; Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm và các công trình mở rộng các nút giao thông...

VIỆT TRỌNG

Xây dựng 60 mô hình trồng mắc ca xen canh cà phê

Trung tâm Nông nghiệp huyện Lâm Hà bắt đầu xây dựng 60 mô hình trồng mắc ca xen trong vườn cà phê tại 3 xã Phi Tô, Đa Dòn và Liên Hà, quy mô 0,4 - 1 ha/mô hình, tổng diện tích 56,5 ha.

Cụ thể, có tất cả 60 hộ nông dân được chọn tham gia 60 mô hình

đều có vườn cà phê sản xuất ổn định, cam kết đảm bảo đủ vốn đối ứng, thực hiện đầy đủ quy trình kỹ thuật theo yêu cầu.

Toàn bộ 60 mô hình này đều sử dụng giống mắc ca ghép sinh trưởng tốt, năng suất và chất lượng cao, phục vụ chế biến trong nước và xuất khẩu,

góp phần tăng thu nhập cho nông hộ.

Được biết tổng kinh phí xây dựng 60 mô hình mắc ca xen canh cà phê nói trên gần 444,4 triệu đồng. Trong đó, hộ nông dân đối ứng hơn 146,8 triệu đồng, ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 297,6 triệu đồng.

MẠC KHẢI

Sẽ miễn, giảm thuế để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Bộ Tài chính hiện đang hoàn thiện nội dung dự thảo nghị quyết về một số giải pháp thu ngân sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 có nội dung giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021.

Ngoài ra, sẽ giảm 50% số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý 3 và quý 4/2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế.

Song song đó sẽ giảm 30% mức thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ. Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 (là hai năm chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19) đối với doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗi liên tục trong các năm 2018, năm 2019, năm 2020.

Trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong tháng 7/2021, dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp và đang tiếp tục ảnh hưởng

nghiêm trọng, nặng nề tới hoạt động của doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và hoạt động của một số nhóm lĩnh vực dịch vụ như du lịch, vận tải, lưu trú và ăn uống, chiếu phim, thể thao, vui chơi và giải trí... Do đó, rất cần có thêm các giải pháp hỗ trợ về thu ngân sách cho doanh nghiệp, người dân nhằm ứng phó với ảnh hưởng của dịch COVID-19.

D.THƯƠNG

Hiệu quả...

... Ông Vũ Văn Quang - Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp huyện Di Linh cho biết, nhờ chú trọng phát triển trồng dâu nuôi tằm nên huyện Di Linh đã có vùng trồng dâu khá quy mô với diện tích 552,6 ha, sản lượng lá dâu đạt khoảng 7.653 tấn/năm. Để phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm ở các xã vùng đồng bào DTTS, thời gian qua, đơn vị đã thực hiện chương trình sự nghiệp nông nghiệp như mở lớp tập huấn

kỹ thuật, triển khai nhiều mô hình, hỗ trợ nông cụ chăn nuôi... Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Trung tâm Nông nghiệp huyện đã thực hiện 10 mô hình trồng dâu nuôi tằm cho các xã Tam Bồ, Tân Thượng và Đinh Trang Thượng với kinh phí gần 140 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 70% và Nhân dân đối ứng 30%.

NDONG BRŨM

TIẾP TRANG 6

ĐÀ LẠT: Vận động dân chuyển sang trồng rau ngắn ngày cung ứng cho vùng dịch

Phòng Kinh tế Đà Lạt cho biết, Đà Lạt đang tích cực vận động nhà vườn chuyên các diện tích đất nông nghiệp canh tác rau, hoa trên địa bàn thành phố sang trồng rau ngắn ngày để cung ứng cho thị trường trong tỉnh và ngoài tỉnh đang trong vùng dịch COVID-19.

Toàn thành phố Đà Lạt hiện có trên 10.500 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có gần 5.200 ha canh tác cà phê; đất trồng cây ăn quả khoảng 520 ha; diện tích trồng hoa khoảng 2.500 ha và diện tích đất còn lại 2.773 ha đang được trồng rau các loại. Trong năm 2020, Đà Lạt gieo

trồng khoảng 11.900 ha rau (trung bình khoảng 3 tháng/vụ) với sản lượng trên 450,7 nghìn tấn.

Để kịp thời cung ứng rau cho các vùng dịch trong và ngoài tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa qua đã yêu cầu ngành chức năng các vùng canh tác rau trong tỉnh, trong đó có Đà Lạt rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch vận động dân trồng rau ngắn ngày.

Đến nay, Đà Lạt đã vận động nông dân với trên 32 ha đất chuyển sang trồng rau ngắn ngày và con số này sẽ tăng lên trong thời gian đến.

GIA KHÁNH

BẢO LÂM: Thu ngân sách trên 740 tỷ đồng

Theo báo cáo của Chi cục Thuế Bảo Lộc - Bảo Lâm, tính đến ngày 21/7, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Bảo Lâm đạt trên 740 tỷ đồng, bằng 123% dự toán và bằng 187% so cùng kỳ. Trong đó, phần tỉnh quản lý thu đạt hơn 320 tỷ đồng, bằng 80% dự toán và bằng 111% so cùng kỳ; phần huyện quản lý thu đạt gần 420 tỷ đồng, bằng 206% dự toán và bằng

386% so cùng kỳ.

Các khoản thu từ thuế phí đạt trên 138 tỷ đồng, bằng 120% dự toán và bằng 214% so cùng kỳ; thu từ đất nhà đạt hơn 268 tỷ đồng, bằng 340% dự toán; thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 127 triệu đồng, bằng 32% dự toán và thu khác đạt trên 12 tỷ đồng, bằng 143% dự toán.

TRỊNH CHU

Tỷ lệ nông sản qua sơ chế, chế biến đạt trên 65% tổng sản lượng

Thời gian qua, công nghệ chế biến nông sản được tỉnh quan tâm hỗ trợ thúc đẩy và có sự phát triển, thay đổi khả quan. Đặc biệt, với việc hình thành các mô hình sau thu hoạch, nhận thức của người dân, tiểu thương cũng dần thay đổi, tỷ lệ tồn thất sau thu hoạch vì vậy mà đã giảm khoảng 10 - 15%.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 76 doanh nghiệp chế biến và 844 cơ sở thu gom sơ chế rau - quả với tỷ lệ qua sơ chế, chế biến đạt trên

65% tổng sản lượng. Trong đó, có 33 doanh nghiệp và trên 250 cơ sở sơ chế cà phê nhân với công suất khoảng 300.000 - 320.000 tấn, đáp ứng khoảng 80 - 90% sản lượng cà phê toàn tỉnh; có 192 doanh nghiệp, cơ sở chế biến cà phê tinh với sản lượng khoảng 6.028 tấn/năm; có 155 công ty và 90 cơ sở chế biến chè đáp ứng nhu cầu chế biến chè trên địa bàn toàn tỉnh.

NGUYỄN NGHĨA

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬN QSD ĐẤT

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo.
Hộ **ông Trần Phú Hòa** được UBND huyện Di Linh cấp GCN QSD đất số hiệu R 255070 ngày 3/10/2000, vào sổ theo dõi số 3969/Tr194/Q14 (cập nhật chỉnh lý biến động lần cuối ngày 7/4/2006) chi tiết như sau:
- Thửa đất số 84, tờ bản đồ số 27, xã Tân Thượng, diện tích: 6.609 m²; đất trồng cây lâu năm;
- Thời hạn sử dụng: đến 2043.

Năm 2009, **ông bà Trần Phú Hòa** chuyển nhượng QSDĐ cho **ông Phạm Quang Đức** thường trú tại Tổ dân phố 9, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình chuyển nhượng hai bên chưa hoàn tất việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật và ông bà Trần Phú Hòa đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Phạm Quang Đức.

Hiện nay, hộ **ông bà Trần Phú Hòa** ở đầu liên hệ với UBND xã Tân Thượng hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này trên các phương tiện truyền thông, nếu các tổ chức, cá nhân có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến thửa đất nêu trên thì đề nghị gửi phúc đáp bằng văn bản về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh hoặc UBND xã Tân Thượng để được giải quyết. Sau thời gian 30 ngày, nếu đơn vị không nhận được các khiếu nại, khiếu kiện nào thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh lập thủ tục đăng ký nhận chuyển nhượng QSD đất cho **ông Phạm Quang Đức** tại thửa đất nêu trên theo quy định.